



มร.ลป.รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ หน่วยงานใน ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการบริหารงานตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโองบาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยในอนาคต



มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยการประชุมมีวาระเพื่อทราบ และพิจารณา ประกอบด้วย การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนู สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม สถานการณ์น้ำจังหวัดลำปาง การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2566 (สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง) การรับบริจาคโลหิต และแรงงานไทยในจังหวัดลำปางที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล





กพน. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills"



ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ณ ห้องประชุมโอหารรัตน์ อาคารโอหาร โรจน์หิรัญ วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาวศิริขวัญ วาวแหว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาเทคนิค กระบวนการให้คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งจะเป็นผู้นำพานักศึกษารากฎไปสู่คุณลักษณะ และทักษะสำคัญของวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ได้อย่างครบถ้วน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 60 คน

และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน คือ รศ.ชยภรณ์ บุญเรืองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.ดร.สุภภัทร หนูมคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท นายกฤษณะ คำดีตัน นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ อาจารย์อุษา โสภัสทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขัน LPRU KIDS ATHLETIC 2023

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล ในการแข่งขัน LPRU KIDS ATHLETIC 2023 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กระดับประถม ช่วงอายุ 3 - 12 ปี ได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย อันเป็นพื้นฐานของการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มีรายการแข่งขัน ดังนี้ วิ่ง 80 เมตร อายุ 10 - 12 ปี วิ่ง 80 เมตร อายุ 7 - 9 ปี วิ่ง 60 เมตร อายุ 7 - 9 ปี วิ่ง 60 เมตร อายุ 5 - 6 ปี ขว้างลูกเทนนิส อายุ 3 - 4 ปี วิ่ง 30 เมตร อายุ 3 - 4 ปี และ วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง อายุ 7 - 9 ปี





รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 อ.ดร.สมศักดิ์ ก่ำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร และ อ.ดร.ชนิกา เสนางค์ชา รองผู้อำนวยการ ฯ นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศนวัตกรรมการสอนระหว่างคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ โรงแรม อีโค โคซี่ บีชฟรอนต์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อ.ดร.สรรเสริญ เลหาสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงการสะท้อนปัญหาจากชั้นเรียนในต่างบริบทต่างพื้นที่ ที่เชื่อมโยงไปถึงการใช้วัตรกรรมการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งผลของการใช้วัตรกรรมการสอน และนอกจากนี้ หลังจากการศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกัน SWOT วิเคราะห์แนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย 4 อย่างของโรงเรียนคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนนำจุดแข็งไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะทางการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อองค์กร อันส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของทั้ง 2 โรงเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน



รร.สาธิต มร.ลพ. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ม.มหาสารคาม



เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 อ.ดร.สมศักดิ์ ก่ำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร อ.ดร.ชนิกา เสนางค์ชา รองผู้อำนวยการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ สวนเด็กสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.นพ.เทพลักษณ์ ศิริระงูชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ และ ดร.สวาสสิพร แสนคำ ผู้จัดการสวนเด็กสุทธาเวช ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการวางแผนความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ เพื่อรองรับการขยายอายุรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไป จากเดิมรับเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน

โดยสถานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการเริ่มรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 3 ปี มุ่งเน้นการดูแลเด็กให้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการและจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัย โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่น พัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน เน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และนมแม่คุณภาพตามวัย นานถึง 1 ปี ซึ่งเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพื้นที่อื่น ๆ ในการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพออกไปในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ





มร.ลป. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1



ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดย รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรีย์ เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการพัฒนาในโครงการดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 (Module 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) มีวัตถุประสงค์เพื่ออธบายความสำคัญ บทบาทหน้าที่ภาระงานและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี รวมถึงวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการเป็นครูที่ดี สร้างอุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ในการประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม โดย ผศ.ดร.ปรารธนา โกวิทยางกูร ได้ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในการนี้คณะผู้จัดการอบรมได้กำหนดการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ผศ.ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง หัวหน้างานการจัดการความรู้ และ ผศ.ดร.ปรารธนา โกวิทยางกูร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู และ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เรื่องแนวทางการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรื่องครูผู้ปิดทองหลังพระ เรื่องแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การพัฒนาตนเอง และเรื่องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (Active Learning/PLC/PC) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน





นักวิจัย มร.ลป. นำผลงานวิจัยร่วมแสดงในโอกาส 64 ปี วช.



ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG พื้นที่ชุมชนท่าชัย อำเภอศรีสาขาน้อย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับทุนภายใต้เครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นโครงการต่อเนื่องของทุนวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “จากลายผ้าสู่สายเงินและสังคม” ซึ่งมีผลิตภัณฑ์แหวนเงิน กำไรเงิน และเครื่องสังคโลกลดทลาย จักรवाल 9 ลาย ทั้งนี้เป็นลายผ้าท่าชัย อำเภอศรีสาขาน้อย จังหวัดสุโขทัย ที่ชุมชนร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์เป็นลายผ้าและประยุกต์สู่ลดทลายบนเครื่องเงินและสังคโลก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภากรัตน์ ตี๋อ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยนำมาจัดแสดงและบันทึกภาพเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร นักวิจัย และผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) **ปริญญาตรี 4 ปี** (เทียบโอน) **ปริญญาตรี 2 ปี** (ต่อเนื่อง)

รับสมัครและชำระค่าสมัคร
1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2566

ติดต่อสอบถามได้ทันที กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 ☎ 086-4215760 ID : 085029467

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ วัดหนองห้วยงอกรมโพธิ์ทอง
ตำบลมอญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดการ

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน เตรียมความพร้อม ตั้งมณฑลพิธีผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณลานหน้าสำนักวิทยบริการและวัฒนธรรม
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.	ขบวนแห่ผ้าป่าไปตั้งแถวของจังหวัดนครปฐม
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

กิจกรรม

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี
- พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
- ประธานในพิธี สละผ้าป่ามอบขานพระเครื่องอริราชเจ้า
- พระสงฆ์ในโอกาส
- กรวดน้ำ Suwas
- ประธานพิธีรัตนตรัย
- สวดมนต์

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์จะนำผ้าป่ามาถวายขอเชิญติดต่อขอทราบรายละเอียด โทร. ๐๕๔-๒๓๗๓๖๖ ต่อ ๕๑๖๒ หรือ ๐๘๖-๔๒๑๕๗๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดภาคเรียน 2/2566
6 พ.ย. 66

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ปริญญาเอก สาขาพยาบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
- เป็นบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลและกรรมการ
- เป็นบุคลากรปฏิบัติงานพยาบาล มีประสบการณ์ 2 ปี
- เป็นสมาชิกวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือสมาชิกสภาพยาบาลหรือสภาทันตแพทย์

กำหนดวันสอบ 24 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2566

ข้อดีสมัคร

- มีเงินเดือนในอัตรา
- มีค่าตอบแทนในอัตรา
- มี 3 มาตรการรักษาสุขภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
082 882 6269

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"งดให้ งดรับ"

ภาคเรียน 2/2566
1 - 3 พฤศจิกายน 2566

- รอบเปิด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
- รอบปิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.

ผ่านระบบ LPRU LOAN และระบบ DSL

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบริการ (ตบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 4103

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
100% ทุนการศึกษา

สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566